

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๖๒๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๑๕๓๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ สำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗) แล้วนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้วิธีการจ่ายเงินเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร แต่ปรากฏว่ายังมีผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นเงินสดแต่ยังไม่ได้รับเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อสิ้นปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจคืน ซึ่งหากผู้สูงอายุและคนพิการมาขอรับเงินหลังจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้สูงอายุและคนพิการดังกล่าวตามระเบียบกฎหมาย จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจยอดเงินคงเหลือ โดยแยกประเภทผู้มีสิทธิ จำนวนเงิน จำนวนผู้มีสิทธิที่ยังไม่มารับเงิน และเงินที่ไม่ต้องใช้จ่ายแล้วเนื่องจากผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือขาดคุณสมบัติ พร้อมส่งเงินคืนให้จังหวัดเพื่อดำเนินการตามบัญชีที่อ้างถึง ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ พริ้งพวง)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๕/ โทรสาร. ต่อ ๔๑๐๓